



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจะทำการคัดเลือกฯ ในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป แต่หากมีการประกาศคัดเลือกครั้งใหม่ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีในนี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. การยกเลิกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

๑.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง

๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด

๑.๓ ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างได้ตามกำหนด

๑.๔ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเรียงตามลำดับของผู้ผ่านการคัดเลือก

๓. การเรียกรายงานตัวครั้งต่อไปหากมีตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จะเรียกรายงานตัวเรียงตามลำดับที่ในประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือวิธีการอื่นใดที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อนึ่ง หากผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์จากเดิมที่ระบุในใบสมัครสอบคัดเลือกต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ทราบภายใน ๗ วัน

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการจัดจ้างให้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือหากได้รับการจ้างไปแล้วจะต้องยกเลิกการจัดจ้าง ซึ่งจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุเทพ ศรีบุญทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๗	นางสาวนงคิณุช พิมชาย	สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
๒	๐๐๑๙	นางสาวพีไลวรรณ สมแก้ว	จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
๓	๐๐๐๒	นางสาวอริสรา สุวรรณพันธ์	เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ตามลำดับ
๔	๐๐๑๓	นายณัฐธนวรรณ บุคตา	เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
๕	๐๐๑๘	นางสาวกฤติญา อ้นหนองกุง	
๖	๐๐๑๕	นางสาวชุตินา สมไชย	
๗	๐๐๐๕	นางรุ่งตะวัน ศรีเสมอ	
๘	๐๐๐๙	นายศักดิ์วัช กิตติธราวิรัตน์	
๙	๐๐๐๘	นางสาวพนิดา ทองอบ	
๑๐	๐๐๑๐	นางศตพร ยศศิริ	
๑๑	๐๐๑๒	นางสาวมาลินี ชาตมินตรี	
๑๒	๐๐๐๓	นางสาวสมฤดี สมคิด	
๑๓	๐๐๐๖	นางสาวอารีญา ใจดี	
๑๔	๐๐๑๖	นางสาวจิระวดี สายสิน	
๑๕	๐๐๐๑	นายนครินทร์ ชันอาษา	

